

# บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 99/2565  
7 กันยายน 2565

## FINANCIAL INSTITUTIONS

อันดับเครดิตองค์กร:	BBB+
อันดับเครดิตตราสารหนี้:	
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน	BBB+
แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable

วันที่ทบทวนล่าสุด: 18/03/65

อันดับเครดิตองค์กรในอดีต:

วันที่	อันดับ	แนวโน้มอันดับเครดิต/เครดิต	แนวโน้มอันดับเครดิต/เครดิตพินิจ
18/03/65	BBB+	Stable	
22/09/64	BBB	Positive	
18/03/59	BBB	Stable	

ติดต่อ:

สิทธิการย์ ตงทิพัฒน์, CFA, FRM  
sithakam@trisrating.com

สิริวรรณ วีระราชัย  
siriwan@trisrating.com

จิตตราพรณ ปันทะเลิศ  
jittrapan@trisrating.com

ทวีโชค เขียมสกุลธรรม  
taweechok@trisrating.com

นฤมล ชาญชนะวิวัฒน์  
narumol@trisrating.com



WWW.TRISRATING.COM

\* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

## เหตุผล

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท ใถ่ถอนภายใน 3 ปีของบริษัทที่ระดับ “BBB+” ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ในการขยายธุรกิจ

อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทลูกหลัก (Core Subsidiary) ของ บริษัท เจมาาร์ท จำกัด (มหาชน) (ได้รับอันดับเครดิต “BBB+/Stable” จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งตาม “เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ” ของทริสเรทติ้งนั้น อันดับเครดิตองค์กรของบริษัทจะเท่ากับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทเจมาาร์ท โดยบริษัทมีบทบาทที่สำคัญในธุรกิจด้านการเงินของกลุ่มซึ่งเป็นธุรกิจแกนหลักของนโยบายการดำเนินธุรกิจที่กระจายตัวของกลุ่ม บริษัทเป็นผู้สร้างกำไรสุทธิให้แก่กลุ่มมากที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มเจมาาร์ท ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 รายได้รวมและกำไรสุทธิของบริษัทมีสัดส่วน 30.5% และ 76.2% ของรายได้รวมและกำไรสุทธิรวมของบริษัทเจมาาร์ทตามลำดับ

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการที่ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วจากรายได้ที่ยังโตต่อเนื่องและค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ลดลงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering -- RO) ในเดือนธันวาคม 2564 รายได้รวมของบริษัทอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วจากรูจรับซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพเป็นหลัก โดยรายได้ของบริษัทแบ่งออกเป็นรายได้จากรูจรับซื้อและบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 87% รูจจติดตามเร่งรัดหนี้ 7% และรูจจประกัน 6% รายได้จากรูจจติดตามเร่งรัดหนี้จะลดลงลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 แต่ทริสเรทติ้งมองว่ารูจจจส่วนนี้น่าจะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากโครงการช่วยเหลือลูกหนี้สิ้นสุดลง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 บริษัทสามารถจัดเก็บหนี้ได้ 2.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเป็นไปตามที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้

การซื้อหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเข้ามาบริหารของบริษัทจะลดลงในปีนี้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับครั้งแรกของปีที่แล้ว โดยบริษัทใช้เงินลงทุนซื้อหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจำนวน 1.1 พันล้านบาทในครั้งแรกของปี 2565 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะเร่งการซื้อหนี้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จาก การที่สถาบันการเงินน่าจะนำหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตมาขายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากโครงการช่วยเหลือลูกหนี้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทไม่น่าจะซื้อหนี้ได้ครบตามเป้าหมายที่ 1 หมื่นล้านบาทภายในปี 2565 ตามที่บริษัทคาดไว้

บริษัทได้รับเงินทุนเพิ่มจำนวน 1 หมื่นล้านบาทจาก RO ในเดือนธันวาคม 2564 ทำให้อัตราหนี้สินต่อส่วนทุนลดลงอย่างมากจากการคืนหนี้ที่ครบกำหนดใน 2 ไตรมาสที่ผ่านมา อัตราหนี้สินต่อส่วนทุนลดลงเป็น 0.47 เท่า ณ สิ้นปี 2564 จาก 1.33 เท่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 และลดลงต่อเนื่องเป็น 0.24 เท่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 ทริสเรทติ้งมองว่าอัตราหนี้สินต่อส่วนทุนของบริษัทถึงจุดต่ำสุดไปแล้วและจะค่อย ๆ ปรับเพิ่มขึ้นตามการเร่งขยายซื้อ

หนี้ในครึ่งหลังของปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุนบริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด กับ บริษัท กลสิกร วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2565 โดย ณ เดือนมิถุนายน 2565 บริษัทบริหารสินทรัพย์เจเคมีเงินทุนชำระแล้วจำนวน 1 หมื่นล้านบาท โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทบริหารสินทรัพย์เจเคได้ลงทุนในหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตจากธนาคารกสิกรไทยมูลค่าหนี้ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์เจเคน่าจะเริ่มดำเนินการได้เต็มที่ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 บริษัทมีหนี้สินที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อน (Priority Debt) อยู่ที่ 0.04%

### แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรตติ้งว่าบริษัทจะยังคงมีสถานะเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มเจมาร์ทและยังคงมีบทบาทสำคัญในการติดตามและจัดเก็บหนี้ที่สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

### ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามสถานะเครดิตของบริษัทเจมาร์ท ทั้งนี้ หากสถานะความสำคัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเจมาร์ทลดน้อยถอยลงก็อาจทำให้อันดับเครดิตของบริษัทปรับลดลงได้ด้วยเช่นกัน

### เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

### บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)

อันดับเครดิตองค์กร:	BBB+
อันดับเครดิตตราสารหนี้:	
JMT239B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ใ้ถ่ถอนปี 2566	BBB+
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ใ้ถ่ถอนภายใน 3 ปี	BBB+
แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable

### บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีค่าแถลงข้อเท็จจริง หรือคำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: [www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria](http://www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria)